
  
      

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 

  วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 
อาคารรัฐสภา นายปดิพัทธ์  สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ครั้งท่ี  8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ สอง) โดยมี นายพิเชษฐ์   เชื้อเมืองพาน  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม  
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบ 
องค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

   (1) กระทู้ถาม        (ไม่มี)   

  (2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

- รับทราบประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง ให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง 

ตามที่นายประเสริฐ จันทรรวงทอง และ นายสมศักดิ์  เทพสุทิน มีหนังสือขอลาออก
จากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตาม
มาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎรประกาศ
ให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเลื่อนขึ้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตาม
มาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญคือนางสาวละออง ติยะไพรัช และนายณณัฏฐ์ หงส์ชูเวช 

ที่ประชุมรับทราบ 

จากนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา 115 ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 499 คน 
และองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ 250 คน 

ประธานฯ ขอนำวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ที่ประชุมไม่ขัดข้อง 

1. คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาหนี้สิน ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ขอขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาค่าครองชีพสูงและปัญหาหนี้สิน
ครัวเรือน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ออกไปอีก 30 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2567    

2. คณะกรรมาธิการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลและ
น้ำประปาทั้งระบบ ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567     
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3. คณะกรรมาธิการวิสามั ญ พิจารณาศึกษาการเปิ ดสถานบัน เทิ งครบวงจ ร 
(Entertainment Complex) เพ่ือแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพ่ือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศ ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2567  

ที่ประชุมเห็นชอบ 

ประธานฯ แจ้งการปรับปรุงเว็บไซต์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนของแฟ้ม
ผลงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยนำประวัติและผลการทำงานมาเปิดเผยให้สอดคล้องตามกฎหมาย 
และจะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้เมื่อได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล  ขอให้สมาชิกฯ 
กรอกเอกสารอนุญาตเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามการทำงานของสมาชิกฯ ได้ และให้
เปิดเผยรายชื่อของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยสมาชิกฯ โดยมีเจตนาเพ่ือไม่ให้มีผู้ใดแอบอ้าง
แล้วไปเรียกรับผลประโยชน์หรือกระทำการผิดกฎหมายใด ๆ ได้ รวมถึงสามารถปรับปรุงทีมงานได้  
1 เดือนต่อ 1 ครั้ง โดยจะเป็นการเปิดเผยแค่ชื่อและนามสกุลเท่านั้น เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน 

ที่ประชุมรับทราบ 

  2.1  รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน 3 เรื่อง 

 (1) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 
สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564  
 ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 
8 มกราคม 2567 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน
พัฒนาน้ำบาตาล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2564 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ            
และสิ่งแวดล้อมเสนอแล้ว 

  (2) รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคาร        
เพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
  ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 
9 มกราคม 2567 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานกิจการประจำปี งบคุล บัญชีกำไรและขาดทุน
ของธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565         
และรายงานประจำปีงบประมาณ พ ศ. 2564 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แล้ว 

 (3) รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  
 ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 
9 มกราคม 2567 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุน
ของธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565          
และรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแล้ว 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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 2.2 รับทราบรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี
งบประมาณ 2565 

  หน่วยงานขออนุญาตเลื่อนการชี้แจง 

 2.3 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่            
30 กันยายน 2564 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  หน่วยงานขออนุญาตเลื่อนการชี้แจง 

 2.4 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 

 นายปรีชา พันธุ์วา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปรายงานว่า
พระราชบัญญัติจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 และมีพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พุทธศักราช 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554 ให้จัดตั้ง
กองทุนในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินตามมาตรา 6 
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และใช้จ่ายช่วยเหลือหรือส่งเสริมเกษตรกรในกิจการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 7
สำหรับเงินและทรัพย์สินที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 คือ 1. เงินและทรัพย์สินและหนี้สินที่โอนมาจากกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรตามพระราชบัญญัติเมื่อปี 2547 2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี แต่ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมายังไม่ได้รับเงินส่วนดังกล่าว 3. เงินค่าทำเนียมการส่งออก 
และทำเนียมการนำเข้าที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้  4. เงินกู้โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี  
5. ดอกผลของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 6. เงินหรือสินทรัพย์อื่นที่มีผู้มามอบให้ สำหรับวัตถุประสงค์
ตามมาตรา 7 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือ
ผลิตภัณฑ์อาหาร และส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม
ขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารการ รวมถึงรักษาเสถียรภาพของราคาและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
หรือผลิตภัณฑ์เกษตรขั้นต้น พร้อมทั้งการดำเนินการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพ่ือเป็นการป้องกันและขจัด
ภัยอันจำเป็นเป็นผลเสียหายต่อเกษตรกร ตลอดจนการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหรือ
การตลาดและเกษตรกรรมขั้นต้นและติดตามดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริม
จากกองทุน สำหรับองค์ประกอบของกองทุนเป็นไปตามมาตรา 14 และมาตรา 21  
 ทั้งนี้ สถานการณ์การเงินของกองทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กองทุนมี 
เงินสดทั้งสิ้น 3,500 ล้านบาทเศษ มีลูกหนี้ของกองทุนทั้งหมดโดยแบ่งเป็นหน่วยงานราชการ 9 หน่วย 
มีโครงการทั้งหมด 28 โครงการ เป็นองค์กรเกษตรกรซึ่งประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์
การเกษตรอีก 42 หน่วยงาน รวมทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติ 51 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,100 ล้านบาทเศษ
และกองทุนมีรายได้ค้างรับอยู่ 245 ล้านบาทเศษ เมื่อสิ้นปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กองทุนมี
สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 6,900 ล้านบาทเศษ สำหรับในปี 2566 กองทุนได้อนุมัติเงินให้กับวิสาหกิจชุมชน
และสหกรณ์ไปทั้งหมด 28 โครงการ เป็นเงิน 1,600 ล้านบาท ในปี 2566 กองทุนมีรายได้จำนวนทั้งสิ้น 
36 ล้านบาท มีรายจ่ายอยู่ที่ 22 ล้านบาท มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 13 ล้านบาทเศษ รายงานดังกล่าว
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่มีข้อทักท้วงและข้อสังเกตแต่ประการใด 
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  สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นดังนี้  
กองทุนนี้มีประโยชน์และช่วยเหลือเกษตรกรได้มากแต่จะทำอย่างไรให้กองทุนนี้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
ให้เกษตรกรเข้าถึงเงินทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และสัดส่วนการให้เงินกู้เกษตรกรโดยตรง ควรมี
มากกว่าการกู้ผ่านกระทรวงและกรมต่าง ๆ ควรให้เกษตรกรเสนอโครงการกับกองทุนโดยตรง แทนที่จะ
เสนอผ่านกระทรวงและกรม เพราะจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเกณฑ์การพิจารณาของกระทรวง กรม               
และคณะกรรมการกองทุนเหมือนกัน ไม่มีหลายมาตรฐาน จะได้แก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้ตรงจุด 
เพราะหากให้เสนอโครงการผ่านกระทรวงก็จะเกิดปัญหาหนี้สูญ และการฟ้องร้องจากหน่วยงานกับ
เกษตรกร ต้องให้เงินกู้เพ่ีอแก้ไขปัญหาและควรสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง 
อยู่แล้ว ให้มีความเข็มแข็งมากยิ่งขึ้น ให้การช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทั่วถึง เกษตรกรที่มีปัญหาชำระหนี้ 
ควรได้รับการช่วยเหลือแก้ไข เพ่ือให้มีรายได้มาคืนกองทุน ต้องมีกลไกมาช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ซ้ำเติมกับเกษตรกร ทำให้พ่ีน้องเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในกองทุนนี้อย่างทั่วถึง แผนงานที่
ดำเนินการแล้วไม่ประสบความสำเร็จควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง และสร้างกลไกการตลาดเพ่ือให้
เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น ราคาสินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น ลดการนำเข้าสินค้าที่จะมีกระทบต่อสินค้า
เกษตรของเกษตรกรหาตลาดใหม่ ๆ ให้กับเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุน  
หากเกษตรกรมีรายได้ ก็จะมีเงินมาคืนกองทุน ทำให้กองทุนมีรายได้และเป็นแหล่งเงินทุนให้กับ
เกษตรกรอื่น ๆ ต่อไป เปิดโอกาสให้พ่ีน้องเกษตรกรมีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้
เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไป    

  ที่ประชุมรับทราบ 

  2.5 รับทราบรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

  หน่วยงานขออนุญาตเลื่อนการชี้แจง 
   

   (3) รับรองรายงานการประชุม       
 - รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 (สมัยสามัญ
ประจำปีครั้งที่หน่ึง) 

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 
ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 
ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 
ครั้งที่ 4 เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 
ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 
ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 
ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 
ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 
ครั้งที่ 9 วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 

ทีป่ระชุมรับรอง 
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   (4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว                     (ไม่มี) 
        

            เรื่องด่วน  
  1. ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพ่ืออากาศสะอาด พ.ศ. .... โดยมี
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ  

2. ร่างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพ่ือสุขภาพแบบบูรณา
การ พ.ศ. ....  โดยมี นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ ง จำนวน 22,251 คน               
เป็นผู้เสนอ) 

3. ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพ่ือประชาชน พ.ศ. .... โดยมี นายอนุทิน                 
ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

4. ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพ่ือสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. .... 
โดยมี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

5. ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพ่ืออากาศสะอาด พ.ศ. .... โดยมี นางสาวตรีนุช 
เทียนทอง กับคณะ เป็นผู้เสนอ  

6. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาอากาศสะอาดเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ....                 
โดยมี นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ กับคณะเป็นผู้เสนอ  

7. ร่างพระราชบัญญัติฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดน พ.ศ. .... โดยมี                 
นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ  
  ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 
    สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็น ดังนี้   
 สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะในประเด็น ดังนี้ ปัญหามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบในหลายมิติ ทั้งระบบการหายใจ 
และสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน ทำให้ประชาชนมีอายุขัยที่สั้นลง เกิดโรคภัย  
หลายโรค และส่งผลกระทบต่อการสาธารณสุขของประเทศ สิ่งสำคัญคือต้องมีการประเมินรอยโรคได้
อย่างรวดเร็ว เพ่ือลดการสูญเสียและให้การรักษาได้ทันเวลา โดยรัฐบาลต้องเพ่ิมสิทธิประโยชน์ด้าน  
การคัดกรองโรคให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือช่วยเหลือประชาชน สำหรับมิติ 
ด้านต่างประเทศต้องคำนึงถึงกลไกความร่วมมือในประชาคมอาเซียนเพ่ือความร่วมมือกันลดปัญหา
มลพิษจากหมอกควันข้ามแดนทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเพ่ือให้เกิดความผูกพันด้านกฎหมาย  
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันต่อไป นอกจากนี้แล้ว ปัญหามลพิษทางอากาศยังส่งผลกระทบต่อ  
การท่องเที่ยวของประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวน้อยลง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
ทำให้รายได้ของประเทศจากการท่องเที่ยวลดลง  หากสามารถจัดการปัญหามลพิษได้จะส่งผลต่อ  
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้เดินทางกลับมาท่องเที่ยวได้อีกครั้ง ปัญหาอากาศไม่สะอาดเกิดจาก
หลายปัจจัย อาทิ การเผาป่า เผาพืชผลเกษตร การก่อสร้าง ควันดำจากยานพาหนะ รัฐต้องส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ทำให้อากาศสะอาด เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายต้องเคร่งครัดต่อการบังคับใช้กฎหมาย 
บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคให้เกิดความยุติธรรม สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนให้รับผิ ดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม สร้างแรงจูงใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการทำการเกษตรที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้กับเกษตรกร ส่งเสริมเกษตรกรใช้รถตัดอ้อยลดดการเผาอ้อย ด้วยการจัดสินเชื่อ ลดอัตรา
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ดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปซื้อเครื่องจักรในการเกษตรที่จะช่วยลดมลพิษ แก้ไขปัญหาเรื่องควันดำ 
และการก่อสร้างทีจ่ะก่อใหเ้กิดมลพิษด้านอากาศ เพราะมนุษย์ทุกคนไมว่่าจะอยู่ที่ไหน ต้องการลมหายใจ
ในการดำรงชีวิต และลมหายใจที่สะอาดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ และสิ่งสำคัญที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่าง
ปลอดภัย คือ อากาศที่บริสุทธิ์ โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม 
รวมถึงเครือข่ายในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา จัดหาอุปกรณ์  เครื่องมือ ให้ประชาชน  
เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันไฟป่า ภัยป่า ด้วยการให้องค์ความรู้ ให้การฝึกอบรม รวมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายที่ควบคุมเรื่องมลพิษให้มีความเหมาะสม วางนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการควบคุม
มลภาวะอากาศเป็นพิษ ลดการเกิดมลพิษในอากาศและจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพ่ือให้เกิดอากาศ
สะอาดให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติอภิปราย
สรุปแล้ว ประธานฯสั่งตรวจสอบองค์ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 437 คน ถือว่าครบองค์ประชุม 
จากนั้น ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพ่ืออากาศสะอาด พ.ศ. .... และ  
ร่างทำนองเดียวกันทั้ง 7 ฉบับ ด้วยคะแนน 443 เสียง และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
จำนวน 39 คน กำหนดระยะเวลาแปรญัตติภายใน 15 วัน โดยใช้ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพ่ือ
อากาศสะอาด พ.ศ. ....  ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ เป็นร่างหลักในการพิจารณา 

(5) เรื่องที่ค้างพิจารณา 
5.1 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

แก้ไขปัญหาลักลอบขโมยสายไฟฟ้า โดยมี นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้เสนอ 

5.2 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตัง้คณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาการลักลอบขโมยสายไฟตามเส้นทางคมนาคม โดยมี นายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ 

5.3 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาการลักลอบขโมยตัด
สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมี นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ 

โดยวาระที่ 5.1 – 5.3 เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ 26 ปีที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 

สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยให้ขอ้คิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็น ดังนี้ พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นและ
สำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชนและสังคม อีกทั้งยังส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วย ประชาชนต้องได้รับความคุ้มค่า  
จากการใช้ไฟฟ้า เมื่อเกิดปัญหาด้านไฟฟ้า รัฐต้องรีบเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างรวดเร็ว ไม่ให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการลักลอบขโมยสายไฟและอุปกรณ์ในตู้ควบคุมไฟ จนทำให้
ไฟดับ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่งผลต่อการสัญจรของประชาชน ดังนั้น ต้องตัดตอนการกระทำดังกล่ าว  
ด้วยการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และมีมาตรการป้องกันการลักลอบ
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ขโมยสายไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ เจ้าหน้าที่รัฐต้องทำงานบูรณาการร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหา ตำรวจต้อง
ดูแลพ้ืนที่และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ติดตั้งกล้องวงจรปิดในที่ที่จะเกิดเหตุ และประชาชนต้องช่วยกัน 
เป็นหูเป็นตาให้กับรัฐแจ้งเบาะแสการกระทำผิด มีระบบแจ้งเตือนการเกิดเหตุ นำสายไฟฟ้าลงดิน  
เพ่ือลดมูลค่าความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งผลกระทบ  
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และผู้เสนอญัตติอภิปรายสรุปแล้ว  
ผู้เสนอญัตติเห็นควรว่าควรส่งให้คณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการตำรวจพิจารณาแทนการตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว ท้ังนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่ง
ญัตติให้คณะอนุกรรมาธกิารในคณะกรรมาธกิารการตำรวจไปศกึษาและดำเนนิการตอ่ กำหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาศึกษา 90 วัน 

5.4 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
และหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีผู้ลี้ภัยจากการสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่ง ในประเทศไทยและผู้
หนีภัยจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-พม่า โดยมี นายมานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ และนางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรค 
กา้วไกล เป็นผู้เสนอ 

พิจารณารวมกับญัตติทำนองเดียวกันอีก 2 ญัตติ ได้แก่ 
1. ญัตติที่ 5.18 เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

เพ่ือศึกษาและหาแนวทางการบริหารจัดการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา 
(ผภสม.) โดยมี นายกัณวีร์ สืบแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม  
เป็นผู้เสนอ 

2. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณา 
และศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา โดยมี  
นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ  
ซึ่งยังไม่บรรจุระเบียบวาระ 

นายมานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  พรรค 
ก้าวไกล นายกัณวีร์ สืบแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม และนางสาว
สรัสนันท์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น พรรคเพ่ือไทย แถลงต่อที่ประชุมว่า
พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวในประเทศไทยเกิดขึ้นมานานกว่า 30 ปี เพ่ือรองรับผู้หนีภัยจากการสู้รบในประเทศ
พม่าและมีอยู่ทั้งหมด 9 แห่ง จาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 4 แห่ง จังหวัดตากจำนวน 
3 แห่ง จังหวัดราชบุรีจำนวน 1 แห่ง และจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 แห่ง มีจำนวนประชากรมากกว่า 
70,000 คน โดยประเทศไทยคาดหวังจะให้คนเหล่านี้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศเพียงชั่วคราวและจะ
ส่งกลับเมื่อสถานการณ์การสู้รบในพม่าดีขึ้น แต่ความเป็นจริงผ่านมา 30 ปี สถานการณ์การสู้รบใน
ประเทศพม่ายังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลง การมี "สถานะชั่วคราว" ของผู้คนในพ้ืนที่พักพิงฯ เต็มไปด้วย
ปัญหา ข้อจำกัดทางกฎหมายทั้งการถูกจำกัดให้อยู่แต่ในพ้ืนที่ ไม่สามารถเดินทางเข้า-ออกนอกพ้ืนที่ 
พักพิงได้ ผู้คนจึงได้แต่รอคอยความช่วยเหลือไม่สามารถหารายได้มาหล่อเลี้ยงชีวิตและครอบครัวได้  
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การเข้าถึงบริการสาธารณะสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการรักษาพยาบาล การศึกษาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย 
บ้านเรือนยังไม่มีความมั่นคงเป็นเพียงไม้ไผ่มุงหลังคาด้วยใบตองตึงและมีสภาพแออัด บ่อยครั้งที่มักเกิด
เพลิงไหม้และไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว ในขณะที่สถานการณ์การสู้รบในประเทศพม่ายังคงมีมา 
อย่างต่อเนื่องและยิ่งทวคีวามรุนแรงมากขึน้ ในวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อรัฐบาลทหารพม่าได้ก่อการ
รัฐประหารขึ้น ส่งผลให้เกิดสงครามกลางเมืองในประเทศ ประชาชนได้ลุกขึ้นมาต่อต้าน ต่อสู้กับรัฐบาล
ทหาร ผู้คนถูกสังหารเป็นจำนวนมากหลายหมื่นคนได้หลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งรวมถึงไทยด้วย 
กลุ่มทหารชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้ลุกขึ้นมาจับปืนต่อสู้กับทหารพม่าโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดน เหตุการณ์
ครั้งนี้ส่งผลให้จำนวนผู้หนีภัยจากประเทศพม่าได้ทะลักเข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวนมากด้วยปัญหา
เดิมของผู้ลี้ภัยจากการสู้รบที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่พักพิงฯ ทั้ง 9 แห่ง ในประเทศไทยยังไม่ได้รับการแก้ไข 
ผู้คนยังคงเผชิญกับปัญหา ยังขาดความมั่นคงในชีวิต โอกาสกลับบ้านแทบไม่มีโอกาสไปประเทศที่สามก็
เป็นไปอย่างจำกัด ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับปัญหาการเข้ามาของผู้คนที่หนีภัยสู้รบอย่างต่อเนื่อง
ตราบใดที่ประเทศพม่ายังไม่มีความสงบ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเร่งแก้ไขปัญหา 
ผู้หนีภัยจากการสู้รบเดิมที่ยืดเยื้อมานานกว่า 30 ปี และเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะรับมือกับ 
ผู้หนีภัยกลุ่มใหม่ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันและคาดการณ์ว่ายังคงมีต่อเนื่องไปถึงอนาคต 

เมื่อผู้เสนอญัตตินำเสนอญัตติแล้ว ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้สมาชิกฯ  
ที่ลงชื่อแสดงความประสงค์อภิปราย อภิปรายต่อในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่  
18 มกราคม 2567 จากนั้นประธานฯ สั่งปิดประชุมเวลา 16.31 นาฬิกา 
 
ปิดประชุมเวลา 16.31 นาฬิกา 
 
     ******************************************* 
 
 

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์  
                       สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 


